

# Chú trọng thực hiện các mô hình liên kết, nâng cao giá trị sản xuất lúa



Thu hoạch lúa xuân đến đầu nông dân huyện Kiến Xương tiến hành làm đất ngay đến đó.

Do ảnh hưởng của thời tiết bất thuận, vụ xuân bị kéo dài song Kiến Xương vẫn giành thắng lợi cả về năng suất và sản lượng. Đặc biệt đối với các vùng liên kết với doanh nghiệp, người dân rất phấn khởi bởi lúa xuân được mùa lại được tiêu thụ ngay tại ruộng với giá cao.

### Bao tiêu sản phẩm cho nông dân

Những ngày qua, HTX SXKD DVNN xã Vũ Lễ đã thu mua 120 tấn thóc tươi cho nông dân nên bà con rất phấn khởi tích cực thu xuân làm mùa. Nông dân không phải phải thóc lại bán được với giá 6.400 đồng/kg, cao hơn giá thị trường 200 - 300 đồng/kg. Thóc được xếp ở hội trường thôn và xã để cân cho các doanh nghiệp. Điển hình như hộ ông Phan Văn Quảng bán 15 tấn, ông Vũ Thanh Thủy bán 9 tấn, ông Vũ Hoài Nhân bán 8 tấn. Ông Phạm Văn Chiểu, Giám đốc HTX cho biết: Có được kết quả đó là do xã đã chủ động liên kết với Công ty TNHH Hưng Cúc cấy 40ha giống lúa T10 ngay từ đầu vụ. Theo đó, người dân được cung ứng giống trả chậm đầu vào và bao tiêu đầu ra sản phẩm. Năng suất vụ này toàn xã đạt từ 2,4 - 3 tạ/sào thóc tươi.

Với việc huy động 7 máy gặt, đến nay toàn xã đã cơ bản thu hoạch xong lúa xuân.

Tại xã Hồng Tiến, từ ngày 15/6 nông dân bắt đầu thu hoạch lúa xuân. Với việc huy

động hơn 10 máy gặt nên đến nay xã đã thu hoạch xong 329ha lúa xuân. Trong đó có 100ha lúa xuân liên kết với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed bao tiêu sản phẩm đầu ra và 7ha lúa ST25 trong mô hình vùng sản xuất lúa rươi hữu cơ điểm của huyện. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, hiện nay người dân đang tập trung phơi thóc để công ty về thu mua. Hiện tại đã có 20 tấn thóc ST25 tươi được cân bán và dự kiến sẽ có trên 500 tấn thóc khô TBR-1 và TBR225 được bán cho doanh nghiệp.

### Chủ động sản xuất vụ mùa

Bà Đoàn Thị Thêu, thôn Tri Lễ, xã Vũ Lễ cho biết: Chưa bao giờ người dân vất vả như năm nay bởi thời vụ gấp gáp, 2 vụ lúa phải làm trong cùng một thời điểm. Nếu như những vụ trước đây thời gian làm đất kéo dài thì vụ này thu hẹp lại từ 10 - 15 ngày do lúa xuân chín muộn. Để kịp gieo cấy gần 1 mẫu lúa mùa, tôi đã huy động máy gặt thu hoạch hết diện tích lúa xuân trước ngày 21/6, gặt đến đâu làm đất ngay tới đó. Cùng với đó, từ ngày 15/6 tôi đã gieo mạ mùa, đến nay mạ đã lên xanh, dự kiến sẽ cấy đúng khung lịch thời vụ để ra. Ông Nguyễn Thế An, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Thanh Tân cho biết: Xác định đây là vụ sản xuất để không được nghỉ, nếu gốc ra chưa phân hủy kịp sẽ tạo điều kiện cho sâu bệnh từ vụ trước gây hại sang vụ sau. Chính vì thế, HTX đã chỉ đạo,

hướng dẫn bà con thu hoạch lúa tới đâu vệ sinh đồng ruộng, giải phóng đất tới đó, huy động phương tiện, vật tư, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ làm đất gieo cấy lúa mùa. Hiện nay các máy đã xuống đồng làm đất đạt trả để kịp thời gieo cấy lúa mùa từ ngày 10/7 và phần đầu hoàn thành trước ngày 25/7. Trong trung HTX sẽ tiếp tục liên kết với 3 doanh nghiệp để bao tiêu thóc tươi cho bà con và duy trì diện tích tích tụ 70ha và tăng diện tích gieo mạ khay cấy máy.

Để bảo đảm khung thời vụ, huyện Kiến Xương đã có văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung mọi lực lượng khẩn trương thu hoạch lúa xuân theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng", đẩy nhanh tiến độ làm đất gieo cấy lúa mùa. Ưu tiên làm đất, cấy lúa trà sớm để bảo đảm khung thời vụ của những vùng sản xuất cây vụ đông ưa ấm. Khuyến cáo, hướng dẫn người dân vệ sinh đồng ruộng, xử lý rơm rạ bằng các chế phẩm sinh học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong gieo cấy theo hướng SRI, 3 giảm 3 tăng, giảm khí phát thải nhà kính để sản xuất lúa mùa trong điều kiện lúa xuân thu hoạch muộn, tránh gây ngộ độc hữu cơ cho lúa sau cấy. Ngoài ra, huyện cũng khuyến khích mở rộng diện tích làm mạ khay, cấy máy, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất để bảo đảm khung lịch thời vụ. Kiến Xương phấn đấu cấy xong lúa mùa từ vụ trước gây hại sang vụ sau.

THU THỦY

hát triển kinh tế với mô hình trang trại tổng hợp quy mô 400 con lợn/lúa, gần 3.000 gia cầm các loại và 2 sào ao nuôi cá, mỗi năm, chị Phạm Thị Oanh, xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình) thu lãi khoảng 300 triệu đồng. Với kiến thức đã học qua lớp chăn nuôi thú y cùng kinh nghiệm tích lũy trong quá trình chăn nuôi, ngay từ đầu mùa hè, chị Oanh đã chủ động giảm số lượng, bổ sung thêm quạt làm mát khu vực chuồng nuôi đồng thời trồng nhiều cây xanh tạo bóng mát cho đàn gia cầm. Chị Oanh cho biết: Để nâng cao hiệu quả chăn nuôi, tôi chọn nuôi các giống ngan, gà, vịt có sức đề kháng, chống chịu bệnh tốt. Đợt nắng nóng kéo dài này, tôi chia khẩu phần ăn của gia cầm thành nhiều bữa, cho ăn vào lúc sáng sớm, chiều mát và buổi tối, hạn chế cho ăn vào buổi trưa để ngan, gà, vịt không bị căng điều đồng thời cung cấp đủ nước sạch, có bổ sung chất điện giải cho đàn vật nuôi nhằm tăng sức đề kháng. Tôi còn che thêm lưới để giảm nhiệt độ tại khu vực nuôi. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp chống nóng mà đàn gia cầm của gia đình tôi luôn bảo đảm sức khỏe và cho chất lượng thịt tốt.

Trước tình trạng nắng nóng kéo dài, để bảo đảm an toàn cho vật nuôi, tránh thiệt hại về kinh tế, các hộ chăn nuôi gia súc đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp để "giải nhiệt" cho vật nuôi. Chăn nuôi lợn với quy mô trên 400 con lợn thịt/lúa, anh Lê Minh Tiến, thôn An Phú 2, xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) cho biết: Gia đình tôi nuôi 500 con lợn, trong đó trên 400 con lợn thịt, còn lại là lợn nái để chủ động nguồn giống. Tôi đầu tư xây dựng chuồng trại khép kín với hệ thống quạt thông gió, quạt treo tường, dàn phun mưa bảo đảm mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Tuy nhiên, những ngày qua, nắng nóng kéo dài, để bảo đảm sức khỏe cho đàn lợn, tôi cho chạy 7 máy bơm, bơm nước làm mát mái chuồng từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối; giảm mật độ thả từ 35 con/ô xuống còn 26 con/ô, đồng thời bổ sung điện giải, vitamin C, thường xuyên vệ sinh chuồng trại...

Bà Nguyễn Thị Bến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thái Bình cho biết: Thời tiết nắng nóng kéo dài dễ gây tình trạng mất nước, kiệt sức, ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi, đặc biệt là gia súc mang thai, đang tiết sữa; gia cầm đẻ; con non và chăn nuôi mật độ cao. Để chủ động chống nóng cho đàn vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại do nắng

# "Giải nhiệt" cho đàn vật nuôi

Chủ động lắp đặt thêm quạt mát, chia khẩu phần ăn ra nhiều bữa, gian hoặc giảm mật độ nuôi thả... là những biện pháp người chăn nuôi "giải nhiệt" cho đàn vật nuôi khi thời tiết nắng nóng kéo dài.



Những ngày nắng nóng, anh Lê Minh Tiến, thôn An Phú 2, xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) thường xuyên vệ sinh chuồng trại để bảo đảm sức khỏe đàn lợn.

nóng gây ra, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh phát sinh ở đàn gia súc, gia cầm, người chăn nuôi cần tạo sự thông thoáng và cân bằng dưỡng khí trong chuồng nuôi, nhất là đối với kiểu chuồng kín, thấp, bị che chắn. Kiểm tra, làm mới, sửa chữa, nâng cấp các hệ thống làm mát chuồng nuôi nhốt gia súc, gia cầm. Đối với chuồng nuôi khép kín cần thường xuyên kiểm tra hoạt động của hệ thống làm mát, quạt thông gió; chuẩn bị lưới đen che dàn mát, cửa sổ các chuồng khi có nắng chiếu vào, đặc biệt lưu ý khu vực nuôi gia súc mang thai, gia súc đẻ, gia cầm sinh sản. Chuẩn bị phương án phun xoay nước trên mái chuồng, lắp hệ thống phun sương trong chuồng. Thường xuyên kiểm tra hệ thống cung cấp nước uống, luôn bảo đảm đủ lượng nước uống sạch, mát cho vật nuôi theo nhu cầu, nhất là những ngày nắng nóng; thực hiện nuôi đúng mật độ. Bảo đảm chế độ dinh dưỡng tốt cho vật nuôi, trong đó chú trọng điều chỉnh tăng chất béo và giảm tinh bột trong khẩu phần ăn để hạn chế quá trình sinh nhiệt của vật nuôi; cho ăn thức ăn tinh vào sáng sớm và chiều tối; tăng cường bổ sung vitamin C, điện giải vào nước

uống và thường xuyên thay nước mới cho vật nuôi. Thực hiện tiêm phòng đầy đủ vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm đến tuổi tiêm phòng theo quy định; thời gian tiêm phòng vào sáng sớm hoặc chiều tối; không nên tiêm quá nhiều loại vắc-xin cho một vật nuôi trong cùng một lần tiêm; bổ sung điện giải và vitamin ngay sau khi dùng vắc-xin. Tăng cường giám sát tình

hình dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm. Thường xuyên vệ sinh hàng ngày; thực hiện tiêu độc khử trùng trong và bên ngoài chuồng nuôi, khơi thông cống rãnh thoát nước, phát quang bụi rậm xung quanh khu chăn nuôi không để giảm gây ô nhiễm môi trường và giảm phát sinh dịch bệnh...

NGÂN HUỖN

Đối tượng nuôi	Mật độ khuyến cáo nuôi thả
Gia cầm	Nuôi úm: 50 - 60 con/m <sup>2</sup> ; gia cầm có trọng lượng từ 0,5 - 1kg/con: 8 - 12 con/m <sup>2</sup> ; gia cầm có trọng lượng từ 2 - 3kg/con: 3 - 5 con/m <sup>2</sup> ; nên thả gia cầm ra vườn, khu vực có nhiều cây bóng râm.
Lợn	Lợn đực giống 4 - 5m <sup>2</sup> /con; lợn nái 2m <sup>2</sup> /con, lợn nái hậu bị 1,5m <sup>2</sup> /con và lợn thịt là 0,7 - 1,2m <sup>2</sup> /con.
Trâu, bò	Diện tích chuồng nuôi cá thể từ 4 - 5m <sup>2</sup> /con, nếu nuôi nhiều trâu, bò thì diện tích tối thiểu cần đáp ứng là 2m <sup>2</sup> /con trâu, bò trưởng thành; trâu, bò tơ là 1,5m <sup>2</sup> /con; bê, nghé là 1m <sup>2</sup> /con (không tính máng ăn, máng uống). Ngoài diện tích chuồng nuôi thì diện tích sân chơi cho trâu, bò cái là 6 - 8m <sup>2</sup> /con; bò tơ là 4 - 5m <sup>2</sup> /con, bê, nghé là 3 - 4m <sup>2</sup> /con.

(Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thái Bình)

# Biện pháp xử lý rơm rạ sau thu hoạch lúa xuân

Lúa vụ xuân năm nay thu hoạch muộn hơn so với cùng kỳ nhiều năm từ 7 - 15 ngày. Bên cạnh đó, cơ bản lúa xuân được thu hoạch bằng máy gặt, toàn bộ lượng rơm rạ được để lại trên đồng ruộng, nếu không có biện pháp xử lý thích hợp rơm rạ sẽ không phân hủy kịp, gây hiện tượng ngộ độc hữu cơ cho lúa sau cấy, ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây lúa. Do vậy, sau khi thu hoạch lúa xuân bà con cần thực hiện một số biện pháp sau:

- Đối với địa phương thu gom rơm: Nên tranh thủ thời tiết thuận lợi thu gom rơm khô để phục vụ chăn nuôi trâu, bò hoặc làm nguyên liệu sản xuất nấm...
- Đối với địa phương không thu gom rơm: Bà con không nên đốt rơm rạ sẽ gây ô nhiễm môi trường, tiêu diệt các vi sinh vật có ích trong đất làm cho đất chai cứng, làm mất cân bằng sinh thái ruộng lúa...
- Tùy từng chân đất nên bón bổ sung 15 - 25kg vôi bột/sào hoặc sử dụng các chế phẩm xử lý rơm rạ hoặc phân vi sinh để xử lý trong quá trình làm đất, như: chế phẩm Sumitri, AT-YTB, Trường Sơn Bio, phân vi sinh Azotobacterin...
- + Tác dụng của chế phẩm: Phân hủy nhanh rơm rạ, các chất hữu cơ, tạo chất mùn làm tơi xốp đất, bổ sung các chất dinh dưỡng và vi sinh vật cần thiết, tăng cường độ phì nhiêu của đất, tăng cường khả năng chống chịu, hạn chế hiện tượng ngộ độc hữu cơ, ngộ độc phen cho lúa mùa.
- + Cách sử dụng: Mỗi sào bà con dùng 1 gói (125 gam) chế phẩm Sumitri hoặc ít nhất 100 gam chế phẩm AT-YTB, trộn đều với cát sạch, rắc đều trên mặt ruộng ngay trước hoặc sau khi lóng đập rạ (lưu ý ruộng phải có nước), sau đó giữ nước 7 - 10 ngày rồi tiến hành bừa cấy.
- Đối với phân vi sinh hoặc các chế phẩm xử lý rơm rạ khác sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH

Đến thôn Tống Thổ Trung, xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình, hồi trang trại của anh Bùi Văn Khang người dân ai cũng biết bởi đây là trang trại có quy mô lớn nhất xã, được đầu tư xây dựng bài bản, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Năm 2015, gia đình anh Khang quyết định thuê lại hơn 2ha đất chua trũng bên triền đê sông Trà Lý chuyển đổi mục đích sang làm trang trại và trồng cây được liệu. Anh chia sẻ: Tôi đầu tư xây dựng chuồng nuôi gà hết hơn 200 triệu đồng. Thời gian đầu vì chưa có kinh nghiệm chăn nuôi nên khi thiết kế chuồng nuôi tôi làm chưa đúng kỹ thuật, gà mắc bệnh khiến lúa nuôi đầu tiên bị thất thu. Sau đó, rút kinh nghiệm, tôi tiến hành vệ sinh môi trường, thuê người thiết kế lại chuồng trại, sử dụng đất trộn với trấu và chế phẩm vi sinh để hạn chế mùi hôi. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật đã giúp đàn gà của gia đình phát triển tốt trong những vụ nuôi tiếp theo.

Sau thất bại, anh Khang có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm chăn nuôi. Anh chọn nuôi giống gà ri lai để nuôi bởi đây là giống gà nội địa đã có từ lâu tại Việt Nam, được nuôi phổ biến tại những tỉnh miền Bắc và miền Trung với mục đích rất đa dạng từ lấy trứng, giống gà con, thịt. So với những loại gà thương phẩm khác, gà ri lai tuy cỡ kích cỡ nhỏ, chậm lớn nhưng cá trứng và thịt đều rất thơm, giàu dinh dưỡng, đặc biệt thịt gà

# Thu tiền tỷ từ nuôi gà ri lai

rất sẵn chắc nên thị trường ưa chuộng, không phải lo lắng về đầu ra.

Từ một chuồng nuôi gà ri lai ban đầu, sau 3 - 4 vụ nuôi thành công, anh Khang đã có thêm vốn xây thêm chuồng trại. Hiện trang trại của anh Khang rộng hơn 2ha với 4 chuồng nuôi gà ri lai khép kín tổng diện tích hơn 4.000m<sup>2</sup> được anh đầu tư bài bản với hệ thống máng ăn tự động, điều hòa không khí, chuồng nuôi được lợp tôn chống nóng và có hệ thống

phun sương, đèn sưởi để điều chỉnh nhiệt độ phù hợp theo mùa. Bên cạnh đó, anh còn lựa chọn một số loại cây được liệt kê như đinh lăng, gấc để trồng đồng thời nuôi thả một số loại cá truyền thống như trắm, chép, mè... không chỉ giúp trang trại hạn chế mùi hôi, tạo không khí thoáng mát cho chuồng nuôi mà còn tăng thêm thu nhập.

Anh Khang cho biết thêm: Chuồng gà có rất nhiều cách thiết kế và xây dựng nên tùy thuộc vào vị trí và không gian

mà người dân có thể tham khảo ý kiến của ngành chuyên môn hoặc đơn vị cung cấp giống để xây dựng hợp lý. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi chuồng phải xây dựng nơi khô ráo, thoáng mát; máng ăn và máng uống có lưới bọc thì thức ăn không rơi vãi và dính vào gà. Quan trọng nhất đối với gà ri lai là khi nhập giống phải rõ nguồn gốc, xuất xứ, được tiêm phòng đầy đủ. Khi nuôi gà ri lai trong 3 tuần đầu phải tuân thủ nghiêm ngặt việc cho ăn, giữ vệ sinh và điều chỉnh nhiệt độ khi nuôi phù hợp, có như thế sức khỏe đàn gà mới tốt. Nhờ làm tốt khâu vệ sinh và phòng dịch nên mô hình nuôi gà ri lai của gia đình tôi mỗi

năm xuất bán hơn 50 tấn gà thịt. Sau khi trừ chi phí, gia đình thu về hơn 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho 5 lao động thường xuyên với thu nhập 4 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Bà Trần Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Thái Bình đánh giá: Mô hình nuôi gà ri lai của hội viên Bùi Văn Khang là một trong những mô hình phát triển kinh tế giỏi của Hội Nông dân thành phố. Anh Khang đã biết phát huy lợi thế của địa phương gắn trục đường chính từ Thái Bình đi Hải Phòng để xuất bán gà, lại biết cách chuyển đổi mục đích từ đất cấy lúa kém hiệu quả sang làm trang trại cho thu nhập cao, tận dụng nguồn đất xen kẽ trong trang trại trồng các loại cây được liệu giúp tăng thu nhập. Bản thân anh tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương như: ủng hộ quỹ khuyến học khuyến tài, xây dựng nông thôn mới, giúp hội viên phát triển kinh tế. Anh còn tích cực tham gia các lớp tập huấn, chia sẻ kỹ thuật nuôi gà ri lai cho hội viên nông dân. 5 năm liền anh được Hội Nông dân xã Đông Mỹ và Hội Nông dân thành phố tặng giấy khen về thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi, có nhiều đóng góp cho phong trào của hội. Mô hình của anh sẽ được Hội Nông dân thành phố nhân rộng, tạo điều kiện giúp anh về nguồn vốn vay, mua thức ăn trăn chậm, tập huấn khoa học kỹ thuật để yên tâm phát triển sản xuất.

TIẾN ĐẠT



Trang trại của anh Khang thu về hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.